

Số: 05 /KH-BATGT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT. Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2018 của Ủy ban ATGT Quốc gia về thực hiện Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”. Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó quan tâm, chú trọng giáo dục, tuyên truyền, xử lý vi phạm ATGT đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị, trường học và mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm hơn nữa đối với an toàn, tính mạng của trẻ em trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

3. Trong năm 2018 tai nạn giao thông toàn tỉnh được kiểm chế, phần đầu giảm thiểu từ 5% cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2017 và không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Trong đó, trên cơ sở tình hình tai nạn giao thông năm 2017, 2016 của từng huyện, thị xã, thành phố để giao mục tiêu kiểm chế và giảm thiểu trong năm 2018 của từng địa phương (có phụ lục kèm theo).

II. YÊU CẦU

1. Các ngành, các cấp tiếp tục coi công tác đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là tiền đề cho đảm bảo phát triển kinh tế xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

2. Các Sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. **Chỉ đạo và tổ chức**

